

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/11/2012, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; cùng dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, các đồng chí đại diện các Ban của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh; các đồng chí thay mặt các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban văn hóa - HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Phú Thọ; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo UBND (kiêm Trưởng Ban đại diện NHCSXH) các huyện, thành, thị; Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ; các trường Đại học, Cao đẳng: Đại học Hùng Vương, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Thọ, Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Cao đẳng Dược Phú Thọ; các tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã; Ban giảm nghèo các xã; các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay vốn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh;

Sau khi Hội nghị nghe báo cáo tổng kết, các tham luận và ý kiến chỉ đạo hội nghị của đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó tổng giám đốc NCSXH Việt Nam, đồng chí Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Về những kết quả đạt được:

Chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của NHCSXH, còn là nhiệm vụ củ toàn Đảng, toàn dân, của mọi ngành, mọi cấp và của toàn xã hội. Nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, nhờ có nguồn vốn nhân văn này mà con em họ được thực hiện tiếp giấc mơ học tập, chắp cánh cho tương lai. Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác cho vay tín dụng đối với HSSV của tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả rất thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa vô cùng

quan trọng, đảm bảo cho sự học hành có chất lượng cao của thanh thiếu niên trong tỉnh, thể hiện ở một số nội dung nổi bật như sau:

1. Danh sách cho vay năm sau cao hơn năm trước: năm 2007 doanh số đạt 115.284 triệu đồng, đến năm 2012 là 218.956 triệu đồng, tăng gần gấp đôi. Số lượt hộ được thụ hưởng: 44.039 hộ, cho vay đối với 50.552 học sinh sinh viên. Tổng dư nợ đến 30/6/2012 là 786.279 triệu đồng; dư nợ quá hạn đến 30/6/2012 là: 494 triệu đồng, chỉ chiếm 0,06% tổng dư nợ chơng trình tín dụng HSSV. Cùng với các chương trình tín dụng ưu đãi khác, kết quả này đã góp phần đặc lực cho con em được ăn học, không phải bỏ học giữa chừng vì thiếu tiền học. Điều này có ý nghĩa kinh tế xã hội vô cùng quan trọng, vì đây là chỗ dựa về kinh tế cho nhiều gia đình, yên tâm cho con đi học, tập trung phát triển sản xuất cải thiện đời sống và phấn đấu để thoát nghèo; do vậy nó góp phần thực hiện an sinh xã hội, ổn định và thúc đẩy kinh tế phát triển.

2. Nhận thức của các ngành, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân về Chương trình tín dụng HSSV đã được nâng lên: Thấy rõ được sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đối với giáo dục đào tạo và an sinh xã hội; là chính sách hợp lòng dân, được nhân dân đồng lòng ủng hộ nên dễ đi vào cuộc sống; các ngành, các cấp chính quyền đã hiểu được ý nghĩa quan trọng của Chương trình, xác định rõ trách nhiệm của mình trong trợ giúp các đối tượng thực hiện đúng mức vay, lãi suất cho vay và thủ tục được cải tiến ngày một thuận lợi hơn cho hộ nghèo, hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo có con em đi học.

3. Cho vay ưu đãi HSSV đã tạo lập được ý thức trách nhiệm của hộ vay, học sinh sinh viên nhận thức được trách nhiệm trong việc học hành. Đã xuất hiện những gương người tốt việc tốt, nhiều điển hình về hộ gia đình vượt khó để nuôi nhiều con đi học đại học, cao đẳng, đã đem lại những kết quả mà anh em, bạn bè, làng xóm khen ngợi; tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính sách của Đảng, của Nhà nước trong việc quan tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Không để xảy ra tình trạng đỗ đại học, cao đẳng mà không được đi học do không có tiền.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cho vay đối với học sinh sinh viên trong 5 năm qua vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục, như: công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, cá biệt còn một vài trường hợp có dư nợ quá hạn; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các trường, cơ sở đào tạo nắm bắt thông tin, tổng hợp nhu cầu còn hạn chế nên công tác xây dựng kế hoạch hóa nguồn vốn cho vay chương trình tín dụng HSSV còn bị động.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

Trong thời gian tới, phấn đấu đạt được mục tiêu 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, các hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% hộ nghèo, các đối tượng khác được quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg có nhu cầu vay đều được vay vốn, yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình tín dụng đối với HSSV; làm rõ những quyền lợi và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ trực tiếp làm công tác cho vay HSSV; phổ biến những nội dung cơ bản của Chương trình như: Đối tượng được vay, mức vay, lãi suất vay ưu đãi và thủ tục vay. Trong đối tượng cho vay cần lưu ý tới những đối tượng học sinh, sinh viên thuộc các hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% hộ nghèo.

- Chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành, thị tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách tín dụng HSSV, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc phổ biến, tuyên truyền, xác nhận các đối tượng thụ hưởng đúng chế độ, hạn chế thấp nhất những tiêu cực, sai sót xảy ra.

- Có kế hoạch cân đối nguồn vốn, đảm bảo 100% các hộ thuộc đối tượng được vay, có nhu cầu vay đều được vay vốn theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ giao dịch lưu động, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng, các tổ chức Hội và Tổ viên Tổ tiết kiệm và vay vốn.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thủ tục cho vay; tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để con em đi học.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Xác định cho vay HSSV không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Ngân hàng chính sách xã hội, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của chính quyền địa phương trong quá trình quản lý, điều hành kinh tế – xã hội trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh trật tự; kết hợp công tác tổng kết các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tín dụng HSSV trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền cấp xã (cùng các Trường Đại học, Cao đẳng và cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh) nắm bắt thông tin, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg để kịp thời xác minh, đáp ứng nhu cầu vay vốn HSSV của Ngân hàng chính sách xã hội.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ, Báo Phú Thọ phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân lợi ích của Chương trình tín dụng HSSV. Nêu những tấm gương điển hình về hộ gia đình vượt khó để nuôi nhiều con đi học, đã đem lại những kết quả học tập cao nhờ có nguồn vốn tín dụng HSSV.

4. Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và các Tổ tiết kiệm và Vay vốn nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các công đoạn tín dụng được NHCSXH ủy thác để đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao, hộ vay trả lãi, trả nợ gốc đầy đủ khi đến hạn.

5. Kiến nghị với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam: Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và bổ sung đầy đủ, kịp thời nguồn vốn tín dụng HSSV cho NHCSXH tỉnh Phú Thọ, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng theo quy định; báo cáo

Chính phủ nâng mức cho vay vốn đa đối với một học sinh sinh viên đủ phù hợp với học phí, giá cả sinh hoạt từng thời kỳ; xem xét bổ sung đối tượng vay là các hộ gia đình có từ 2 con trở lên đi học đại học, cao đẳng, học nghề, các hộ nông dân thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ để giảm bớt khó khăn cho các hộ thuộc đối tượng này

Vậy, thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Thiều Vinh